



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2550 หน้า 12

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### จิตวิญญาณครู 5 ปี...การพัฒนาชุมชน

ปาเจรา จริยา โหนดิ คุณุตตรา นุสาสก... บทสวดนี้ เชื่อว่าทุกคนคงคุ้นชินมาตั้งแต่เยาว์วัย แต่จะมีสักกี่คนที่ซึมซับรับรู้คุณค่าของ "ความเป็นครู" เรื่องราวที่จะนำมาลูกศิษย์ให้ถึงฝั่ง อย่างนักศึกษาทุนครู 5 ปี รุ่นแรก 111 ชีวิต ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (มศว) 1 ใน 12 สถาบันการศึกษา ที่รับหน้าเสื่อถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นครู ผ่าน "โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี หรือหลักสูตรครู 5 ปี" โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อ.บ้านโลก และ อ.ตรอน จ.อุดรดิตถ์ ถูกจำลองเป็นห้องเรียนฝึกหัด บ่มเพาะความเป็นครู จากการออกค่ายทำกิจกรรมเสริมสร้างความรู้แก่เด็กๆ ร่วมพัฒนาชุมชนคลุกคลีอยู่กับชาวบ้าน เห็นทั้งรอยยิ้ม คราบน้ำตา และเข้าถึงคำว่า "จิตวิญญาณครู ที่จะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน" ได้เป็นอย่างดี 3 วัน 2 คืน ที่ "แม่พิมพ์ฝึกหัด" ได้ประลองวิชา ความรู้ หลังจากร่ำเรียนมาร่วม 3 ปี ด้วยการถ่ายทอดทักษะการสอนต่างๆ ทั้งทางด้านศิลปะ ไร่รำ ดนตรีและทัศนศิลป์ ให้กับเด็กวัยประถมศึกษาว่าร้อยชีวิต

พอเย็นอำผลงานของ "แม่พิมพ์ฝึกหัด" ที่สะท้อนจากผลงานของเด็กๆ ถูกนำมาจัดเป็นนิทรรศการเอาไว้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายใน "ค่ายครูฝึกหัด" จากนั้นผลงานเหล่านี้จะถูกนำมาจัดแสดงเอาไว้ที่ มศว ประสานมิตร กรุงเทพฯ "หลักสูตรครู 5 ปี" นอกจากจะปลูกฝังจิตวิญญาณ และจิตสำนึกรักในอาชีพครูแล้ว ยังปลูกจิตสำนึกการรับใช้สังคม สร้างชุมชนให้แข็งแกร่ง เสริมสร้างความรู้และวิทยาการต่างๆ ให้เหมาะแก่เด็กในแต่ละชุมชน" รัชชรี ทังมั่งมี (อ้อม) อายุ 21 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา (ศิลปการแสดงศึกษา) ชั้นปี 4 นักศึกษาทุนครู 5 ปี เล่าว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปี กับการออกค่ายพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างความรู้ตามโรงเรียนที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ อ.ตรอน จ.อุดรดิตถ์, บ้านรักไทย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ฯลฯ ร่วมสอนหนังสือแก่เด็กๆ ตลอดจนสอนดนตรีพื้นบ้านประจำภาคต่างๆ

หลังจากได้มาคลุกคลีกับชาวบ้านงานที่ทำ ผ่านประสบการณ์ต่างๆ มาร่วมกัน รู้สึกสนุกและชอบกับสิ่งที่ทำ ในส่วนตัวของ "อ้อม" เอง ยิ่งทำให้รู้สึกว่าการตัดสินใจเรียนครูในครั้งนี้ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และอยากนำความรู้กลับไปพัฒนาในชุมชนของเธอต่อไป เช่นเดียวกับ พิพัฒน์ เสียงขารี (กัน) อายุ 21 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา (ดนตรีศึกษา) ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาครู 5 ปี ที่เลือกเรียนหลักสูตรนี้ เพราะคุณพ่อเป็นครูสอนดนตรีพื้นบ้าน ซึมซับในสิ่งที่คุณพ่อพร่ำสอนตั้งแต่เด็ก เป็นแรงบันดาลใจ ทำให้สนใจวิชาชีพรู สาขาดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน เรียนรู้และเผยแพร่เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านของภาคต่างๆ ให้แก่เด็กๆ ตามแต่ละกิจกรรม ซึ่งตอนนี้กำลังสานฝันตนเองสอนดนตรีพื้นบ้านตามวัดต่างๆ ภายในชุมชนของ จ.เชียงใหม่ "จากประสบการณ์ที่ได้รับมาตลอดระยะเวลา 3 ปี ในหลักสูตรนี้ ได้คลุกคลีกับชาวบ้านยิ่งสร้างจุดยืนให้แก่ผม พุดได้เต็มปากว่า ผมมีใจรักในวิชาชีพครู และมีใจเป็นครู 100% จะสร้างดนตรีพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไป" พิพัฒน์ กล่าวด้วยรอยยิ้ม

สอดคล้องกับ วรภัทรา เจียมเจริญ (แป้ม) อายุ 21 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา (ศิลปะการแสดงศึกษา) นักศึกษาคณะ 5 ปี เล่าว่า สภาพแวดล้อมตั้งแต่เกิด ห้อมล้อมด้วยครู ทำให้เห็นต้นแบบที่ดี รู้สึกภูมิใจในอาชีพครูเนื่องจากครูเป็นผู้สร้างคน อยากเรียนในวิชาชีพครู แม้ในความเป็นจริงอาชีพครูกำหนดตอบแทนน้อย แต่ก็ภูมิใจที่ได้สอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นค่าตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดแล้ว วรภัทรา บอกว่า ถึงแม้ว่าโครงการนี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว แต่ก็เห็นได้ว่ายอดนักศึกษาก็ไม่ได้ลดลงไป แสดงให้เห็นว่าจิตวิญญาณความเป็นครู เหนือกว่าสิ่งจูงใจใดๆ ความจริงการพัฒนาครูให้ได้ผลนั้น รัฐบาลต้องลงทุนมากกว่านี้ เพราะมีเพียงรุ่นแรกเท่านั้นที่ได้ทุน ขณะที่รุ่น 2 และ 3 ต้องกู้ยืมเรียน และทราบว่าจะไม่มีโครงการนี้อีกต่อไปแล้ว "น่าเสียดายโครงการนี้มีนักศึกษาที่ได้รับทุนเพียงรุ่นเดียว แต่ มศว ก็ยังรับและสานต่อโครงการต่อไป เพื่อสานฝันให้แก่เด็กที่รักในอาชีพครู ถ้าจะพัฒนาอาชีพครูนั่น ต้องมีเงินทุนและพัฒนาอย่างจริงจัง มีหลักประกันในเรื่องงาน ถ้าหากรัฐบาลมีความจริงใจที่จะพัฒนาจริงๆ ดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องจัดการอย่างจริงจังว่าจะทำอย่างไรต่อไป" รศ.สุภา ปานเจริญ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มศว ประสานมิตร กล่าว

กระนั้น รศ.สุภาได้แต่หวังว่า บัณฑิตคณะ 5 ปี รุ่นแรก ของ มศว จะเป็นแม่พิมพ์ที่ดีของชาติ สั่งสอน ให้ลูกศิษย์ ตระหนักในคุณงามความดี เป็นคนดี ออกไปปรับใช้สังคม เพื่อให้รัฐบาลหันมาเอาใจใส่ พัฒนาการ เพราะประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าได้ คนที่เรียนเก่ง และเป็นคนดี ต้องมาเป็นครู